

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

สมาชิกสภาฯ อบต.นางัว

ผู้มาประชุม ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญชู ผลดี	ส.อบต.หมู่.๙	บุญชู ผลดี	
๒	นายทองสุข ทนสีราช	ส.อบต.หมู่.๔	ทองสุข ทนสีราช	
๓	นายวิสัย ถูกแบบ	ส.อบต.หมู่.๕	วิสัย ถูกแบบ	
๔	นายคำผอง บุตรสูงเนิน	ส.อบต.หมู่.๖	คำผอง บุตรสูงเนิน	
๕	นายสวาท โคตรชุม	ส.อบต.หมู่.๗	สวาท โคตรชุม	
๖	นายสมาน สุศรีพ	ส.อบต.หมู่.๘	สมาน สุศรีพ	
๗	นายมนตรี ขมวดทรัพย์	ส.อบต.หมู่.๑๐	มนตรี ขมวดทรัพย์	
๘	นายสุข จิตจั่ง	ส.อบต.หมู่.๑๑	สุข จิตจั่ง	
๙	นายนิมิตร ทักโลวา	ส.อบต.หมู่.๑	นิมิตร ทักโลวา	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิชัย บัวใหญ่	นายก อบต	วิชัย บัวใหญ่	
๒	นายบุญชื่น แก้วพิลา	รองนายก	บุญชื่น แก้วพิลา	
๓	นายสมพาน จันทร์สอน	รองนายก	สมพาน จันทร์สอน	
๔	นางปานใจ จันทะแจ่ม	เลขาฯนายก	ปานใจ จันทะแจ่ม	
๖	นายวิโรจน์ จตุเทน	รองปลัดอบต.	วิโรจน์ จตุเทน	
๗	พ.จ.อ.สุพรรณ พลศรี	หัวหน้าสำนักปลัด	สุพรรณ พลศรี	
๘	นายเมธา วันทา	ผอ.ช่าง	เมธา วันทา	

เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภานับองค์ประชุมปรากฏว่า ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานเปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. ตามระเบียบวาระประชุมดังนี้

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานฯ

๑.๑. เรื่องการรับสมัครนักเรียน ศพด. ดงพัฒนา เนื่องด้วยขณะนี้ ศพด.ดงพัฒนา ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๒-๕ ปี เข้าศึกษาโดยรับสมัคร วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประชาสัมพันธ์ให้ ส.อบต.ทุกหมู่บ้านทราบ เพื่อจะได้ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

- ทราบ

มติที่ประชุม

ประธาน

๑.๒. เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖)ด้วย จังหวัดอุดรธานี แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่า พรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖)มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการให้ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นในการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยไม่ถือว่าดำเนินการกระทำที่เป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ ให้ ส.อบต.ทุกท่านอ่านหนังสือด้วยที่สุด อด.๐๐๒๓๑๔/ว๑๕๑๖ ลง ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖ ที่ได้แจ้งเพื่อให้เข้าใจชัดเจนนี้

- ทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว ครั้งที่แล้ว

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ลง วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

-รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-ไม่มี

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

๔.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อปั้มน้ำ (ซัมเมอร์ส) เนื่องจาก นายกอบต.ได้ยื่นญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ซึ่งเป็นอำนาจของสภาในการอนุมัติ ซึ่งนายกอบต.จะโอนเพื่อจัดซื้อ ปั้มน้ำ (ซัมเมอร์ส) จึงขอให้นายก/จนท.ชี้แจงว่าจะดำเนินการอย่างไร ขอเชิญชี้แจงรายละเอียดครับ

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภาฯ

เนื่องจากได้รับแจ้งจากกองช่างว่าปัจจุบันระบบประปาของอบต.นาจ้วที่รับผิดชอบอยู่ ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ โดยช่างสำรวจแล้วพบว่า ซัมเมอร์ส ชำรุด จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ โดยจุดชำรุดคือประปาม.๗ แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงจำเป็นต้องโอนงบฯเพื่อจัดซื้อ โดยโอนจากหมวดเงินเดือนข้าราชการ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อ ซัมเมอร์ส จำนวน ๒ ตัว โดย ๑ ตัวเอาไว้สำรองเพื่อกรณีซัมเมอร์สใหม่เนื่องจาก อบต.เรารับผิดชอบประปาหมู่บ้านถึง ๕ จุดตามที่รองปลัด ชี้แจงมีท่านใดสงสัยหรือไม่ (ปรากฏว่าไม่มี) ถ้าไม่มีผมขอให้สภาอนุมัติครับ อนุมัติ ๘ ต่อ ๐ เสียง

รองปลัด

๔.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่ออุดหนุนการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ม.๑ บ้านนาจ้ว นายกอบต.ได้เสนอญัตติเพื่อขอโอนงบประมาณอุดหนุนติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขอเรียนเชิญนายกอบต.ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ครับ

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นายก

เนื่องด้วยปัจจุบันเกิดปัญหา กระแสไฟฟ้า(กำลังไฟ)ไม่เพียงพอ จึงเกิดปัญหาไฟตกทำให้ระบบประปาอบต.ชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง อีกทั้งยังทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของประชาชนเสียหาย ซึ่งกระผมได้ประสานสอบถามไปยังการไฟฟ้าแล้ว การไฟฟ้าแนะนำว่าต้องทำการแก้ไขโดยเปลี่ยนหม้อแปลง

ใหม่ให้มีกำลังไฟมากกว่าเดิม โดยรายจ่ายที่อบต.ต้องอุดหนุนคือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ผมจึงแจ้งกองช่างโอนงบประมาณจากหมวดเงินเดือนซึ่งมีเงินเหลือจ่ายอยู่เพราะเรามีตำแหน่งว่างแต่ไม่มีพนักงานครองจึงขอโอนส่วนนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนครับ

ตามที่นายก ชี้แจงมีท่านใดสงสัยหรือไม่ (ปรากฏว่าไม่มี) ถ้าไม่มีผมขอให้สภาอนุมัติรับอนุมัติ ๘ ต่อ ๐ เสียง

๔.๓. การขออนุมัติปรับปรุงแผนพัฒนา

ประธาน

ผู้ติดตามไปนี้เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแผนพัฒนา ซึ่งนายกอบต.ได้เสนอขอปรับปรุงแผน ทั้งนี้ขอให้นายกอบต. ชี้แจงด้วยนะครับ

นายก

ตามที่เราได้ออกประชุมประชาคมในระดับตำบลผมเองได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีความเดือดร้อนและความต้องการตามระเบียบสามารถแก้ไข้ปัญหาให้ประชาชนได้ และสามารถใช้เป็นแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณต่อไป กระผมจึงได้ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนครับ โดยรายละเอียดขอให้ หน.สำนักปลัดชี้แจงครับ

สำหรับรายละเอียดโครงการที่จะเพิ่ม ผมได้ถ่ายเอกสารแจกทุกท่านเรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการเหล่านี้ได้ผ่านการพิจารณาของกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน และคณะกรรมการพัฒนาตามแจ้ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
๑.	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านนาจิว ม.๑	เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐				ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ	กองช่าง
๒.	โครงการขยายไฟฟ้าแรงสูงบ้านนาจิว ม. ๑ ไปสวนป่า	เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ขยายไฟฟ้าแรงสูงบ้านนาจิว ม.๑ ไปสวนป่า	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐				ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ	กองช่าง
๓.	เพิ่มจุดไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน ม. ๑	เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ขยายไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐				มีจุดไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าได้ใช้	กองช่าง

มีท่านใดสงสัยหรือไม่ (ปรากฏว่ามีส.อบต สอบถาม อภิปรายจบสิ้นความสงสัย) เมื่อท่านส.อบต.ได้สอบถามจนหายสงสัยทุกคนแล้วผมขอให้มติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบกับการเพิ่มแผนหรือไม่ครับ

เห็นชอบ ๘ ต่อ ๐ เสียง

ประธาน

เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม

๕.๑ ทหารหรือโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น

เนื่องจากเดือนหน้า (ก.ค.) ที่จะถึงนี้ นายกอบต.แจ้งว่าจะจัดโครงการอบรมศึกษาดูงาน ซึ่งเป้าหมายคือบุคลากรภายใน ซึ่งรวมถึงท่านสมาชิกอบต.ตั้งนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ขอเชิญนายกอบต.ชี้แจงครับ

ประธาน

ในเดือนหน้าทางอบต.นาจิวจะจัดโครงการอบรมศึกษาดูงานโดยมีจุดประสงค์เพื่อเรียนรู้การบริหารงานภายในองค์กรและเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีเป้าหมายที่แน่นอนว่าจะไปที่จ.กาญจนบุรีและเพชรบุรี จึงขอให้ส.อบต.ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการให้เขียนชื่อและกรอกแบบตอบรับร่วมอบรมส่งจนท.ที่รับผิดชอบโครงการต่อไป

นายกอบต.

มติที่ประชุม	ทราบ
ส.อบต.สุข	๕.๓ ติดตามความคืบหน้าก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานกระผมนายสุข จิตจั่ง ส.อบต.ม.๑๑ ของเรียนสอบถามว่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านผมได้ดำเนินการลงไหล่ทาง เพราะว่าเห็นการก่อสร้างถนนแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าลงหินคลุกไหล่ทางหรือไม่
นายก	ผมได้ประสานสอบถามไปยังผู้รับเหมาแล้ว เขาจะดำเนินการเรื่องให้เนื่องจากทางผู้รับจ้างดำเนินการรับเหมาหลายแห่งโดยจะไล่ลงหินคลุกให้ครบตามสัญญา
ประธาน	มีท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรเพิ่มเติมหรือถามเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ (ปรากฏว่าไม่มี) ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ สวาท โคตรชุม ผู้จัดบันทึก

(นายสวาท โคตรชุม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

- รับทราบ

ลงชื่อ บุญชู ผลดี

(นายบุญชู ผลดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว